

### **Kích hoạt thẻ Visa kỹ thuật số mới của bạn!**

Để sử dụng thẻ Visa kỹ thuật số, bạn cần kích hoạt thẻ trên điện thoại thông minh của mình. Để thực hiện việc này, vui lòng tải ứng dụng My SocialCard về điện thoại thông minh của bạn. Đồng thời, chúng tôi đã gửi cho bạn một email có chứa mã xác thực gồm 8 chữ số và số thẻ gồm 19 chữ số của bạn. Hai dữ liệu này sẽ được yêu cầu khi bạn mở ứng dụng lần đầu tiên.

<b>Cửa hàng Apple:</b> <a href="http://www.socialcard.de/ios">www.socialcard.de/ios</a>	<b>Cửa hàng Google Play:</b> <a href="http://www.socialcard.de/android">www.socialcard.de/android</a>
--	--

### **Tôi có thể thanh toán bằng thẻ kỹ thuật số như thế nào?**

Để thanh toán bằng thẻ kỹ thuật số, bạn chỉ cần thêm thẻ vào Apple Wallet hoặc Google Wallet trên điện thoại thông minh của mình, sau đó thanh toán qua Apple Pay hoặc Google Pay.

### **Tôi có thể thanh toán bằng thẻ kỹ thuật số ở đâu?**

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ ở bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ Visa. Để thanh toán tại cửa hàng, bạn chỉ cần sử dụng Apple Pay hoặc Google Pay trên điện thoại thông minh của mình. Việc sử dụng thẻ có thể bị hạn chế theo khu vực, nghĩa là bạn chỉ có thể thanh toán bằng thẻ ở một số khu vực nhất định. Tổ chức phát hành thẻ sẽ thông báo cho bạn về điều này.

### **Tôi có thể rút bao nhiêu tiền mặt bằng thẻ kỹ thuật số của mình ở đâu và như thế nào?**

- Miễn phí tại các cửa hàng bán lẻ: Bạn có thể rút tiền mặt tại nhiều cửa hàng khi mua hàng. Xin lưu ý rằng thường phải chi tiêu một khoản tiền tối thiểu nhỏ mới có thể rút tiền mặt. Bạn có thể tìm hiểu cửa hàng nào trong khu vực của bạn cung cấp dịch vụ này trực tuyến tại [www.socialcard.de](http://www.socialcard.de).
- ATM: Bạn có thể rút tiền mặt từ bất kỳ máy ATM nào. Việc này có thể phát sinh khoản phí EUR 0.65 cho mỗi lần rút tiền. Vui lòng kiểm tra trước xem máy ATM có chấp nhận thẻ kỹ thuật số hay không.

Tổ chức phát hành thẻ sẽ cho bạn biết số tiền mặt bạn có thể rút mỗi tháng. Bạn có thể kiểm tra hạn mức tiền mặt và số tiền bạn đã rút trong tháng này bất kỳ lúc nào trong ứng dụng My SocialCard hoặc tại [www.socialcard.de](http://www.socialcard.de).

### **Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu nếu cần hỗ trợ?**

Trên trang web [www.socialcard.de](http://www.socialcard.de) của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về SocialCard của mình và có thể trò chuyện hoặc gọi điện cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có thể đăng ký trên trang web của cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Cổng thông tin trực tuyến cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về SocialCard của bạn: Hạn mức tín dụng của tôi là bao nhiêu? Tôi có thể thanh toán bằng thẻ ở khu vực nào? Tôi còn bao nhiêu tiền mặt để sử dụng?

Để truy cập vào cổng thông tin trực tuyến, hãy sử dụng cùng dữ liệu truy cập như trên ứng dụng My SocialCard của bạn.

